
 
 

/-2-ผู�เข�าร�วมประชุม... 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป   2559 

วัน ศุกร% ท่ี  26  กุมภาพันธ%  พ.ศ. 2559 
ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ  2  เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

 
ผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� ประธานสภาเทศบาล นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�  
2 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล นายจํารัส   ทองคํา  
3 น.ส.คนึงนิตย�  พรมมินทร� เลขานุการสภาฯ นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�  
4 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมพบ   มณีคํา  
5 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู  
6 นางอรุณรัศมี  คําภูแก�ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรุณรัศมี  คําภูแก�ว  
7 นายทรงวุฒิ  แก�วสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทรงวุฒิ  แก�วสิทธิ  
8 นางสมพินธุ�  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางสมพินธุ�  กิติยศ  
9 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา  
10 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมาน  พรมวิภา  
11 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา  

 
 
 
ผู�ไม2เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 - - -  
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ผู�เข�าร2วมประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ นายกเทศมนตรี นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ  
2 นายบัญญัติ  ป=นอินทร� รองนายกเทศมนตรี นายบัญญัติ  ป=นอินทร�  
3 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี นายจินดา  สัตนาโค  
4 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ  คําใจวัง  
5 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบรรจง  สมศรี  
6 นางศรีมอย  ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล นางศรีมอย  ชะเอมทอง  
7 น.ส.เขมจิรา  เนติแพทยกุล หัวหน�าสํานักปลัด น.ส.เขมจิรา  เนติแพทยกุล  
8 น.ส.วราภรณ�  มโนจิตต� ผู�อํานวยการกองคลัง น.ส.วราภรณ�  มโนจิตต�  
9 นายสมพล    บ้ังเงิน ผู�อํานวยการกองช�าง นายสมพล    บ้ังเงิน  
10 นายเสรี  วังแง� ผู�อํานวยการกองการศึกษา นายเสรี  วังแง�  
11 ส.อ.เสกสรร ป=ญญานุวัฒน� นิติกร ส.อ.เสกสรร  ป=ญญานุวัฒน�  

 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
เลขานุการสภาฯ -อ�านประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1 ประจําปF พ.ศ. 2559   
 -ขอเชิญประธานสภาฯ เปGดประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ -เนื่องจากห�องประชุมต�นอ�อ 1 ชมรมผู�สูงอายุใช�ฝIกอบรมเก่ียวกับกลุ�มอาชีพ จึงย�ายมาห�อง

ประชุมต�นอ�อ 2 แทน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 1) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย ณ  วันท่ี  31  มกราคม  

2559 
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญ ผู�อํานวยการกองคลังได�ชี้แจงรายละเอียด 
ผู�อํานวยการกองคลัง -ชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 (โปรดพลิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-3- เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย... 
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/-4- ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  -ขอบคุณผู�อํานวยการกองคลัง 
-ขอเชิญคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาฯ ร�วมประชุมเพลิงหลวงพ�ออ�ายวัดสันมะนะ การแต�ง
กายชุดเครื่องแบบสีกากี 
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ร�วมแจกเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ในวันท่ี 1 มีนาคม 2559  

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  
ประจําป  2558  เม่ือวัน จันทร%  ท่ี  30 พฤศจิกายน 2558  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 1 
เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ชี้แจงต�อท่ีประชุม 
นายยุทธพงศ� ไวยะกา  -เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ�  ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2  ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ปDาอ�อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปF 2558  เม่ือวัน จันทร� ท่ี 30  พฤศจิกายน 
2558  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  ได�ตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ แล�วเห็นว�ารายงานการประชุมบันทึกได�ถูกต�องครบถ�วน พร�อมท้ังได�บันทึกความเห็น
เสนอประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ -ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะแก�ไข
ในรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมาหรือไม� หากไม�มีท�านใดจะแก�ไขเพ่ิมเติม จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําปF 2558 
เม่ือวัน จันทร� ท่ี 30  พฤศจิกายน 2558  ณ ห�องประชุม ต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ�อ
ดอนชัย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุม มีผู�เข�าร�วมประชุม มีจํานวน 11 ท�าน   
   -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  
   -ไม�เห็นชอบ  ไม�มี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าครุภัณฑ% สํานักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ  -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ� สํานัก  

ด�วยสํานักปลัด  เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ�าย
ในหมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  ซ่ึงไม�ได�ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพ่ิม (ตั้งจ2ายรายการใหม2) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปQองกันภัยฝDายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค�าครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
ค�าจัดซ้ือถังน้ํา  จํานวน  130,000  บาท   
เพ่ือเปSนค�าจัดซ้ือถังน้ํา  แบบไฟเบอร�กลาส  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  10  ถัง ๆ ละ 13,000  

บาท  ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ�  สํานักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เปSนถังน้ําแบบไฟเบอร�กลาส (พลาสติกเสริมแรง) 

1) ขนาดท่ีกําหนดเปSนขนาดท่ีจุน้ําได�ไม�น�อยกว�า 
/-5-2) คุณสมบัติตามมาตรฐาน… 
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2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
3) ราคาไม�รวมขาต้ัง และไม�รวมค�าติดต้ัง 

โอนลด 
-แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจ�าย  งบประมาณต้ังไว�  449,860  บาท  

ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  449,860  บาท  ขอโอนลด  130,000  บาท 

2.โอนเพ่ิม (ตั้งจ2ายรายการใหม2) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
ค�าจัดซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  4,000  บาท   
เพ่ือเปSนค�าจัดซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  4  ลิ้นชัก  จํานวน  1  ตู�  ราคาตามท�องตลาด โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  มีขนาดไม�น�อยกว�า  46 x 61 x 132  เซนติเมตร  มีลิ้นชักรองรับแฟQมแบบแขวน  มี มอก. รับรองมาตรฐาน  
และมีกุญแจล็อคลิ้นชัก 

โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค�าวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  งบประมาณต้ังไว�  

300,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  217,292  บาท  ขอโอนลด  4,000  บาท 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข�อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ�ายเปSนรายการใหม�  เปSนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย  ต�อสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยต�อไป 
 
ประธานสภาฯ  -ขอบคุณท�านนายกเทศมนตรีตําบลปDาอ�อดอนชัย   
   -สมาชิกสภาฯ ท�านใดจะสอบถามผู�บริหารขอเรียนเชิญ 
เลขานุการสภาฯ -สอบถามค�าจัดซ้ือถังน้ํา แบบไฟเบอร�กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 10 ถัง ราคา

ถังละ 13,000 บาท สอบถามราคาน�าจะถูกกว�านี้ 
นางสมพินธุ� กิติยศ -สอบถามถังน้ําท่ีจัดซ้ือ 10 ถัง จะเก็บไว�ท่ีเทศบาลหรือแจกจ�ายให�หมู�บ�าน  เฉพาะหมู�ท่ี 14 

ป=จจุบันได�ยืมถังน้ําจากหมู�บ�านอ่ืนมาใช�รวมท้ังหมด 18 ถัง น้ํายังไม�เพียงพอและเทศบาลฯ
ได�แจ�งให�ทางหมู�บ�านจัดทําฐานวางถังน้ําอีก 4 ถัง คิดว�ายังไม�พอท่ียืมของหมู�บ�านอ่ืนมาใช�
นั้นมีท้ังถังชํารุด เช�นถังแตก ถังรั่ว และต�องคืนถังให�กับบางหมู�บ�านท่ีจําเปSนต�องใช� จะมีแนว
ทางแก�ไขป=ญหานี้อย�างไร 

ประธานสภาฯ -สอบถามถังท่ีชํารุดจะซ�อมแซมได�หรือไม� 
 -มีท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม� หากไม�มีขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ได�ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -ราคาถังน้ํา 13,000 บาท หากจัดซ้ือจริงคิดว�าคงจะถูกลงกว�านี้ เปSนการต้ังราคาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ� 
 -ถังน้ําท่ีจะจัดซ้ือ จํานวน 10 ถัง มาจากการสอบถาม/ตรวจเช็ค ส�วนถังน้ําหมู�ท่ี 14 ท่ียืม

หมู�บ�านอ่ืนมาใช�นั้นบางส�วนก็จะได�ส�งคืนให�กับหมู�บ�านท่ีจําเปSนต�องใช�ไปส�วนท่ีเหลือจะต�อง
ไปเพ่ิมเติมหมู�บ�านท่ีขาดแคลน  เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยได�ขอความอนุเคราะห�ไปยัง
สํานักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายอีกจํานวน 10 ถัง สืบเนื่องจากท่ี
หมู�บ�านได�ไปขอรับความช�วยเหลือจากอําเภอฯ และอําเภอฯได�ส�งเรื่องไปยังจังหวัดๆ จึงได�
จัดส�งเจ�าหน�าท่ีจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเข�ามาในพ้ืนท่ี  ทางฝDาย
ความม่ันคงอําเภอเมืองเชียงรายได�ประสานไปยังสํานักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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จังหวัดเชียงราย ขอรับการสนับสนุนถังน้ํา ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 10 ถัง 
 -ถังท่ีชํารุดสามารถซ�อมแซมได� แต�ส�วนท่ีหมู�ท่ี 14 ได�ยืมหมู�บ�านอ่ืนมาใช�จะคืนให�ถังใหม�ให� 

เนื่องจากสภาพท่ีไปยืมหมู�บ�านอ่ืนมานั้นยังอยู�ในสภาพท่ีดี ส�วนถังท่ีชํารุดก็จะซ�อมแซมและ
เก็บไว�ท่ีสํานักงานเพ่ือสํารองไว�ใช�ต�อไป 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามเพ่ิม 
นายจํารัส ทองคํา -ฝากฝDายบริหารช�วยเร�งดําเนินการจัดซ้ือถังน้ําให�เร็ววัน ให�ทันแก�ไขป=ญหาของราษฎรด�วย 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท�านใดจะสอบถามเพ่ิม เม่ือไม�มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมจะขอมติท่ีประชุมข�อ 

3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ� สํานักปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าครุภัณฑ% กองคลัง 
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  - การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ�  กองคลัง 

ด�วยกองคลัง  เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ�ายใน
หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  ซ่ึงไม�ได�ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ2ายรายการใหม2) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค�าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
ค�าจัดซ้ือตู�เก็บเอกสาร  จํานวน  15,000  บาท   

เพ่ือเปSนค�าจัดซ้ือตู�เก็บเอกสาร  แบบ  2  บานเปGด  ทรงสูง  จํานวน  3  ตู� ๆ ละ 5,000  บาท  ราคาตามท�องตลาด 
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค�าตอบแทน  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  

งบประมาณต้ังไว�  60,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  54,851.75  บาท  ขอโอนลด  15,000  บาท 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข�อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ�ายเปSนรายการใหม�  เปSนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย  ต�อสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยต�อไป 
 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย เม่ือไม�มีท�านใดสอบถาม จะขอมติ ข�อ 3.1.2 การขอ

อนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ� กองคลัง 
เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
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 3.1.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าท่ีดินและส่ิงก2อสร�าง กองช2าง 
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  กองช�าง 

ด�วยกองช�าง  เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจ�าย
สําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ2ายรายการใหม2) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน  หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ประเภท

ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง   
 1.โครงการปรับปรุงซ�อมสร�างผิวถนนลาดยางเดิมแบบ แอสฟ=ลท�ติกคอนกรีต ตําบลปDาอ�อดอนชัยจํานวน  
190,000  บาท 

  เพ่ือเปSนค�าจ�างเหมาปรับปรุงซ�อมสร�างผิวถนนลาดยางเดิม แบบ แอสฟ=ลท�ติกคอน กรีต ภายในเขตตําบลปDา
อ�อดอนชัย จํานวน 4 จุดดังนี้ พร�อมปQายโครงการ 
จุดท่ี 1 บริเวณบ�านร�องขุ�น หมู�ท่ี 1 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนท่ีชํารุดเสียหายและทําการถมหินคลุกพร�อมบดทับและคืน
ผิวจราจรเดิม พ้ืนท่ีเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 8 ตารางเมตรตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย 
จุดท่ี 2 บริเวณบ�านสันกลาง หมู�ท่ี 13 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนท่ีชํารุดเสียหายและทําการถมหินคลุกพร�อมบดทับและ
คืนผิวจราจรเดิม พ้ืนท่ีเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 12 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย 
จุดท่ี 3 บริเวณบ�านปDาไผ� หมู�ท่ี 4 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนเดิมเพ่ือขยายทางบริเวณโค�ง พร�อมทําการบดทับและทําผิว
แอสฟ=ลท�ติกคอนกรีตพร�อมตีเส�นแบ�งช�องจราจร ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัยขนาดกว�างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 50 เมตร รวมไหล�ทาง หรือ พ้ืนท่ีเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 330 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย 
จุดท่ี 4 บริเวณสันมะหลอด หมู�ท่ี 2 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนเดิมท่ีชํารุดเสียหายพร�อมลงหินคลุก พร�อมทําการบดทับ
และทําผิวแอสฟ=ลท�ติกคอนกรีต ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัยขนาดกว�างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 17 เมตร
หรือ พ้ืนท่ีเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 85  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย รวมพ้ืนท่ีท้ังหมดไม�น�อยกว�า 435  ตาราง
เมตร 

โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดค�าวัสดุ  ประเภทวัสดุก�อสร�าง 
งบประมาณต้ังไว�  450,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  408,186  บาท  ขอโอนลด  190,000  บาท 
 2.โครงการปรับปรุงระบบส�งน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย จํานวน 90,000 บาท 

 เพ่ือเปSนค�าปรับปรุงระบบส�งน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย โดยทําการติดต้ัง
ระบบสูบน้ําบาดาลและเดินท�อส�งน้ําภายในสํานักงานเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย 

โอนลด 
-แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจ�าย  งบประมาณต้ังไว�  449,860  บาท  

ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  319,860  บาท  ขอโอนลด  90,000  บาท 
ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข�อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ�ายเปSนรายการใหม�  เปSนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย  ต�อสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยต�อไป 
 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปรายขอเชิญ เม่ือไม�มีท�านใดอภิปราย จะขอมติข�อ 3.1.3 การ

ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง กองช�าง 
/-8-เลขานุการสภาฯ… 
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เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าท่ีดินและส่ิงก2อสร2าง สํานักปลัดเทศบาล 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ 
นายกเทศมนตรีฯ  -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  สํานักปลัดเทศบาล 

ด�วยสํานักปลัด  เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจ�าย
สําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ2ายรายการใหม2) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปQองกันภัยฝDายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค�าท่ีดินและ

สิ่งก�อสร�าง  ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง   
 โครงการปรับปรุงและติดต้ังเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (บ�านปDาไผ� หมู�ท่ี 4)   จํานวน  
142,000  บาท 
 เพ่ือเปSนค�าปรับปรุงและติดต้ังเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก(แยกร�านวงค�เดือนพาณิชย�) โดยทํา
การติดต้ังเสาสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบ)  จํานวน  4  จุดและติดต้ังปQายเตือนบริเวณทางแยก  ตามแบบ ทต.ปDาอ�อ
ดอนชัย 

โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  หมวดค�าวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  

งบประมาณต้ังไว�  50,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  45,000  บาท  ขอโอนลด  22,000  บาท 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  หมวดค�าใช�สอย  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียว  งบประมาณต้ังไว�  20,000  บาท  ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ  20,000  บาท  ขอโอนลด  20,000  บาท 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปQองกันภัยฝDายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค�าใช�สอย  
ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  งบประมาณต้ังไว�  60,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  58,560  บาท  ขอโอนลด  50,000  บาท 

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน  หมวด    ค�าใช�
สอย  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  โครงการส�งเสริมพัฒนา
สินค�าชุมชนและสินค�า OTOP  งบประมาณต้ังไว�  30,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  30,000  บาท  ขอโอน
ลด  25,000  บาท 

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน  หมวด    ค�าใช�
สอย  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  โครงการอบรมให�ความรู�
การประกอบอาชีพด�านการบริการ  งบประมาณต้ังไว�  30,000  บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  30,000  บาท  ขอ
โอนลด  25,000  บาท 

รวมโอนลดงบประมาณท้ังสิ้น  142,000  บาท 
ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข�อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ 
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สิ่งก�อสร�างท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปSนรายการใหม�  เปSนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย  ต�อสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยต�อไป 
 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย 
นายจํารัส ทองคํา -เม่ือคราวไปประชุมประชาคมหมู�บ�าน หมู�ท่ี 21 มีชาวบ�านได�แจ�งว�าไฟกระพริบบริเวณ

ตลาดประตูล�อชํารุด และอาจมีหลายจุดท่ีใช�การไม�ได�ช�วยดูแลด�วย 
นายสมพบ มณีคํา -สอบถามว�าหากติดต้ังไปแล�ว 4 จุดนี้เกิดกรณีไฟกระพริบเสียจะซ�อมแซมได�หรือไม� หาก

ซ�อมได�ก็จะเปSนการลดงบประมาณไปได�ส�วนหนึ่ง 
ประธานสภาฯ -ในการซ�อมแซมเปSนอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลหรือไม�อย�างไร  
นายกเทศมนตรีฯ -กรณีไฟกระพริบใช�การไม�ได� จะขอตรวจสอบก�อนว�าเปSนของหน�วยงานไหนติดต้ัง  หาก

เทศบาลฯเปSนผู�ติดต้ังเองก็สามารถซ�อมได�ตลอดเวลา  ท้ังนี้ท้ังนั้นอุบัติเหตุเกิดจากผู�ขับข่ีเก�า
สิบเก�าเปอร�เซ็นต� เกิดจากอุปกรณ�หรือถนนหนทางแค�หนึ่งเปอร�เซ็นต� 

นายจํารัส ทองคํา -กรณีบ�านปDาไผ�เดิมมีอยู�แล�ว 2 จุด จะเพ่ิมเติมอีกแค� 2 จุด เปSนไปได�ไหมถ�าจะอนุมัติ 2 จุด 
ส�วนอีก 2 จุดให�ซ�อมแซม 

ประธานสภาฯ -ตามความเข�าใจของนายจํารัส ทองคํา สมาชิกสภาฯ ว�าฝ=`งชลประทานเดิมมีอยู� 2 จุดแต�
ชํารุด เราจะหาหน�วยงานท่ีเปSนเจ�าของมาดําเนินการแก�ไขซ�อมแซมได�หรือไม� และตามท่ี
นายจํารัสเสนอให�อนุมัติ 2 จุด บริเวณทางไปหมู�ท่ี 13 จํานวน 1 จุดและบริเวณสี่แยกบ�าน
ปDาไผ� 1 จุด   

 -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี -ตามท่ีให�กองช�างตรวจสอบ ไฟกระพริบท่ีเสียระหว�างซ�อมแซมกับติดต้ังใหม�ค�าใช�จ�าย

ใกล�เคียงกันจะใช�ได�เฉพาะเสาไฟส�วนของไฟและแบตเตอรี่เสียหายหมด 
เลขานุการสภาฯ -การติดต้ังไฟกระพริบให�สัญญาณหรือว�าให�เครื่องหมายต�างๆทําแล�วก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ�อย

ข้ึน ถือว�าไม�ลดอุบัติเหตุ เสนอว�าทําถนนสีแดงเหมือนกับถนนไปเชียงใหม�จะถูกต�องใช�ได�
หรือไม�กับถนนบริเวณนี้หากทําได�จะลดค�าใช�จ�ายในส�วนนั้น  ส�วนอีกจุดบริเวณสี่แยก
โรงเรียนบ�านสันกลางติดต้ังไฟกระพริบรู�สึกไม�ค�อยได�ผล เนื่องจากการปลูกต�นไม�ข�างถนนไป
ปGดก้ันไว�อยากฝากไปยังเทศบาลช�วยไปแจ�งเรื่องการตัดแต�งก่ิงไม�ให�ด�วย 

ประธานสภาฯ -ได�เคยนําเสนอต�อผู�บริหารแล�วเรื่องการทําถนนสีแดง เพ่ือให�ผู�สัญจรได�ระมัดระวังเนื่องจาก
เปSนพ้ืนท่ีอันตรายก็คงจะลดงบประมาณในการจัดซ้ือไฟกระพริบไปอีก 2 จุด 

 -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ได�ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -ในส�วนของการแก�ไขป=ญหาบริเวณนี้ ทุกท�านจะสังเกตเห็นว�าการโอนลดจะโอนลดจากห�า

แผนงาน 
เนื่องจากงบประมาณมีอยู�จํากัดจึงขอทําเท�านี้ก�อน ตรงจุดนี้ต�องทําการปรับปรุงในอีก
หลายๆส�วนไม�ว�าการขยายสะพาน การทาแถบสีเพ่ือเปSนจุดสังเกต เนื่องจากอุบัติเหตุส�วน
ใหญ�เปSนคนต�างถ่ิน  
-การตัดก่ิงไม�ต�องพ่ึงพาทางฝDายปกครอง เท�าท่ีผ�านมาทางฝDายปกครองได�นําเรื่องเข�าท่ี
ประชุมประชาคมตําบล ได�มีมติให�ตัดต�นไม� จํานวน 2 ต�น ส�วนท่ีเหลือให�ตัดแต�งก่ิง ในทาง
ปฏิบัติเทศบาลได�ไปดําเนินการแต�เจ�าของบ�านได�เดือดร�อนว�าหากก่ิงไม�ไปทับบ�านเรือน รั้ว
เขาเสียหายจะทําอย�างไรใครจะรับผิดชอบจึงต�องถอยออกมาก�อน ลําพังเพียงเทศบาลฯคง
จะดําเนินการเองไม�ได�ต�องอาศัยฝDายปกครองท�องท่ีในเรื่องของการประสานงานและทํา 
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ความเข�าใจกับราษฎรบ�านเรือนท่ีอยู�ใกล�เคียงในส�วนของการตัดนั้นไม�มีป=ญหาเทศบาล
ดําเนินการได� 

ผอ.กองช�าง  -ขอเสริมบริเวณสี่แยกบ�านปDาไผ� คลองชลประทานสี่แยกวงเดือน ทางกองช�างได�ประมาณ
การ ประกอบด�วย 1.คลื่นระนาบถนน ท้ัง 4 ด�านให�มาบรรจบกัน มีปQายเตือน เช�น ต11 
ระยะทาง 200 เมตร มีปQายเตือนทางแยกข�างหน�ามีอุบัติเหตุบ�อยครั้ง ทางชลประทานจะมี
ปQายหยุดและไฟกระพริบให�ถูกต�องตามมาตรฐานของกรมทางหลวง  ในส�วนของ
ชลประทานหากสภาฯอนุมัติก็จะได�ขออนุญาตติดต้ัง ส�วนถนนสายร�องขุ�น - สันมะนะ
เทศบาลฯเปSนผู�รับผิดชอบก็สามารถติดต้ังได�เลย  ไฟกระพริบเปSนขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายเปSนผู�ติดต้ังและชํารุดใช�การไม�ได� 

ประธานสภาฯ -ในส�วนของสี่แยกวงเดือน จะขอให�งานปQองกันฯ ได�บันทึกสถิติในแต�ละเดือนว�าเกิด
อุบัติเหตุก่ีครั้ง สรุปยอดเปSนปF เพ่ือส�งให�สํานักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เพ่ือแก�ไขต�อไป 

 -สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  เม่ือไม�มีท�านใดเพ่ิมเติมจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 
3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง สํานักปลัดเทศบาล  
โครงการปรับปรุงและติดต้ังเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกบ�านปDาไผ� หมู�ท่ี 4 
จํานวน 142,000 บาท 

เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.5 การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง หมวดค2าครุภณัฑ% กองการศึกษา 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ  -ตามท่ีกองการศึกษา เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย ได�รับการอนุมัติให�โอนเพ่ิมงบประมาณ

ประจําป% พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังเป,นรายการใหม- ต้ังในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค-าครุภัณฑ4  รายจ-ายค-าครุภัณฑ4อ่ืน  รายการค-าจัดซ้ือ
เครื่องเล-นสนาม  โอนเพ่ิมเป,นจํานวน 83,400 บาท ตามบัญชีการโอนงบประมาณครั้งท่ี 
10 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2558 และได�รับการอนุมัติกันเงินไว�เพ่ือเป,นรายจ-ายรอจ-าย นั้น 
ในการนี้กองการศึกษา จึงขอเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพ่ือท-านสมาชิกสภาฯได�
พิจารณาดังนี้ 

ข�อความเดิม 

1. โครงการจัดซ้ือเครื่องเล-นสนาม จํานวน 4 ชุด งบประมาณต้ังไว� จํานวน 83,400 บาท  เพ่ือเป,น
เครื่องมือในการส-งเสริมพัฒนาการของเด็กในตําบลป�าอ�อดอนชัย รายละเอียด ดังนี้ 

- ชุดท่ี 1 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบห-วงยืดตัว 6 ห-วง ขนาดกว�าง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร 
จํานวน 3 ชิ้น 

- ชุดท่ี 2 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบสะพานโค�งเหล็ก 3 ทาง ขนาดยาว 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ระยะห-างของแต-ละข้ันบันไดไม-น�อยกว-า 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น 

- ชุดท่ี 3 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบบาร4สะพานโค�งเหล็ก 1 ตอน ขนาดยาว 4 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ระยะห-างระหว-างข้ันบันได 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น 
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- ชุดท่ี 4 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบป%นป�ายเชือกอนุบาล ขนาดกว�าง 1.70 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80 
เมตร จํานวน 3 ชิ้น 

ข�อความใหม� 

1. โครงการจ�างเหมาทําเครื่องเล-นสนาม จํานวน 4 ชุด งบประมาณต้ังไว� จํานวน 83,400 บาท  เพ่ือเป,น
เครื่องมือในการส-งเสริมพัฒนาการของเด็กในตําบลป�าอ�อดอนชัย รายละเอียด ดังนี้ 

- ชุดท่ี 1 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบห-วงยืดตัว 6 ห-วง ขนาดกว�าง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร 
จํานวน 3 ชิ้น 

- ชุดท่ี 2 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบสะพานโค�งเหล็ก 3 ทาง ขนาดยาว 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ระยะห-างของแต-ละข้ันบันไดไม-น�อยกว-า 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น 

- ชุดท่ี 3 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบบาร4สะพานโค�งเหล็ก 1 ตอน ขนาดยาว 4 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ระยะห-างระหว-างข้ันบันได 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น 

- ชุดท่ี 4 ประกอบด�วยเครื่องเล-นแบบป%นป�ายเชือกอนุบาล ขนาดกว�าง 1.70 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80 
เมตร จํานวน 3 ชิ้น   ตามแบบและคุณลักษณะท่ีกองช-างเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย กําหนด 

ท้ังนี้เครื่องเล-นสนามท้ัง 4 ชุดได�จัดทําตามแบบและคุณลักษณะกองช-าง เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัยกําหนด 
ซ่ึงมีระเบียบ/ข�อกฎหมาย/หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง ได�แก- 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยวิธีการงบประมาณขององค4กรปกครองส-วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

เพ่ือให�การดําเนินงานด�านการส-งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตําบลป�าอ�อดอนชัย ดําเนินไปด�วย
ความเรียบร�อย และถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง จึงขอเสนอเรื่องเข�าพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตําบล    
ป�าอ�อดอนชัย  ต-อไป   
 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
นายจํารัส ทองคํา -เครื่องสนามเข�าใจว�าจะใช�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านปDาไผ� เครื่องเล�นสนามท่ีมีอยู�ใน

สํานักงานเทศบาลไม�ทราบว�าจะใช�เหล็กเหมือนกันหรือไม� เครื่องเล�นสนามท่ีเทศบาลเหล็ก
จะอ�อนไม�ค�อยปลอดภัยและเกิดการชํารุดมาหลายเดือนแล�วไม�มีการบํารุงรักษาตอนเย็นๆ
จะมีเด็กๆมาเล�นเกรงว�าจะไม�ปลอดภัยขอให�ซ�อมด�วย  ท่ีเปSนห�วงคือความแข็งแรงของเหล็ก
ขอให�ช�างช�วยดูแล  ในส�วนของเครื่องเล�นปFนปDายเชือกอนุบาล หากเปSนไปได�อยากให�ตั้งไว�
ในท่ีร�มเพ่ือยืดอายุการใช�งาน หากต้ังไว�ตากแดดตากฝนจะทําให�ชํารุดไวข้ึน หากชํารุดข�าง
ในแล�วเด็กไปปFนปDายเกรงว�าจะเกิดอันตรายกับเด็กได� 

นายกเทศมนตรีฯ -ขอบคุณท�านสมาชิกสภาฯท่ีได�ท�วงติงเครื่องเล�นสนามท่ีสํานักงานเทศบาล จะได�ซ�อมแซม
ดูแลรักษากันต�อไป 

 -เครื่องเล�นสนามท้ัง 4 ชุดออกแบบโดยกองช�าง เทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย เหล็กท่ีใช�ทํามี
ความหนา มีการแต�งต้ังคณะกรรมการ มีคุณลักษณะ มีราคา ซ่ึงได�ตรวจสอบแล�วว�ามีความ
ทนทาน ได�ให�บริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเครื่องเล�นสนามแล�วก็มี
คณะกรรมการตรวจสอบช�วยกันดูแลตรงนี้ ขอนําเรียนว�าเปSนเครื่องเล�นสนามท่ีค�อนข�างจะ
มีมาตรฐานในส�วนของการดูแลรักษาคงจะให�เจ�าของสถานท่ีร�วมกับเทศบาลฯช�วยกันดูแล 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม�มีจะขอมติ 3.1.5 การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง หมวดค�าครุภัณฑ� กองการศึกษา 

/-12-เลขานุการสภาฯ... 



- 12 - 
 

เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
 3.1.6 การขออนุมัติแก�ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ2าย โครงการขุดเจาะบ2อ

น้ําบาดาลบ�านดงเจริญ หมู2ท่ี 17 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ  -การขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายโครงการขุดเจาะบ�อน้ําบาดาล

บ�านดงเจริญ  หมู�ท่ี 17 
ด�วยเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยได�ตั้งงบประมาณตามโครงการขุดเจาะบ�อน้ําบาดาลบ�านดง
เจริญ  หมู�ท่ี 17  ไว�ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึง
มีความจําเปSนต�องเปลี่ยนแปลงสถานท่ีขุดเจาะ  จึงขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�าย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
ประเภทค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดเจาะบ�อน้ําบาดาลบ�านดงเจริญ  หมู�ท่ี 17 จํานวน  250,000  บาท 
คําช้ีแจงเดิม 
เพ่ือเปSนค�าขุดเจาะบ�อน้ําบาดาลบ�านดงเจริญ หมู�ท่ี  17  ตําบลปDาอ�อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด

เชียงราย  โดยค�าความลึกประมาณ  100  เมตร  ตามแบบบ�อบาดาล ชนิด REDOCE (บ�อลดขนาดของท�อ)  ตามแบบ
คัดลอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ทําการขุดเจาะบริเวณระบบประปาของหมู�บ�าน (หน�าวัดดง
เจริญ) พร�อมปQายโครงการ  หรือท่ี พิกัด UTM 47 Q 0584559   2187136  Datum Line WGS 84   

คําช้ีแจงใหม2 
เพ่ือเปSนค�าขุดเจาะบ�อน้ําบาดาลบ�านดงเจริญ หมู�ท่ี  17  ตําบลปDาอ�อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด

เชียงราย  โดยค�าความลึกประมาณ  100  เมตร  ตามแบบบ�อบาดาล ชนิด REDOCE (บ�อลดขนาดของท�อ)  ตามแบบ
คัดลอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ทําการขุดเจาะบริเวณวัดดงเทพนิมิต  บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี  
125637 เลขท่ีดิน  268  ตําบลปDาอ�อดอนชัย  เนื้อท่ีประมาณ  4  ไร�  3  งาน  62  ตารางวา  หรือท่ี พิกัด UTM 47 
Q 0584534   2187128  Datum Line WGS 84  พร�อมปQายโครงการ   

 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543  ข�อ  29  การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง  ให�
เปSนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน   
 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย 
นายจํารัส ทองคํา -ไม�ติดใจสงสัยเห็นด�วยอยู�แล�ว แต�กังวลเก่ียวกับกรณีเทศบาลฯ ได�เคยขุดเจาะแล�วทําไมไม�

ขุดเจาะอีกประเด็นนี้จะเปSนป=ญหาต�อไปหรือไม�อย�างไร 
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นายกเทศมนตรีฯ -บ�อบาดาลท่ีใช�อยู�ป=จจุบันทําการขุดเจาะโดยสํานักงานเร�งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย 
ซ่ึงเปSนพ้ืนท่ีของเอกชนซ่ึงเจ�าของพ้ืนท่ีมีความกังวลในเรื่องของแผ�นดินจะยุบ แผ�นดินไหว
ประมาณนี้ จึงขอให�หมู�บ�านไปขุดเจาะบาดาลท่ีอ่ืน ครั้งแรกหมู�บ�านได�นําเสนอบริเวณท่ีต้ัง
ของประปาหมู�บ�านแต�เม่ือดูแผนท่ีแล�วไปทับกับถนนสาธารณะรอบวัด ได�ปรึกษาหารือกัน
แล�วจะขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯย�ายจากบริเวณหน�าวัดดงเจริญ เปSนบริเวณในวัดดง
เจริญ  เปSนการขุดเจาะครั้งแรกของเทศบาล บ�อเดิมเปSนของสํานักงานเร�งรัดพัฒนาชนบท
จังหวัดเชียงราย 

นายจินดา สัตนาโค -ขอเพ่ิมเติมการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงการเจาะบ�อบาดาลของหมู�ท่ี 17 เนื่องจากสถานท่ี
เดิมอยู�ห�างจากหอจ�าย ประมาณ 100 กว�าเมตร และเปSนพ้ืนท่ีของนายตาล ศรีจุมปา 
เจ�าของเกรงว�าดินจะทรุด จึงอยากให�หมู�บ�านหาพ้ืนท่ีเจาะบ�อบาดาลแห�งใหม� 

นายจํารัส ทองคํา -สรุปแล�วคือผู�บริหารสามารถชี้แจงได� หากมีประเด็นป=ญหาตามมา 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะเพ่ิมเติม เม่ือไม�มีจะขอมติ 3.1.6 การขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจ�าย โครงการขุดเจาะบ�อน้ําบาดาลบ�านดงเจริญ หมู�ท่ี 17 
เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 

 
3.1.7 การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2-4 ประจําป  พ.ศ.2559 และกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.2560 

ประธานสภาฯ -เสนอ กําหนดสมัยประชุม  
-สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปF 2559  คือวันท่ี 1-30 พฤษภาคม 2559 
-สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปF 2559  คือวันท่ี 1-30 สิงหาคม 2559 
-สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปF 2559  คือวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2559 
-สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปF 2560  คือวันท่ี 1 กุมภาพันธ� ถึง 2  มีนาคม  2560 

-สมาชิกสภาฯท�านใดมีความเห็นเปSนอย�างอ่ืนหรือไม� เม่ือไม�มีจะขอมติการกําหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2-4 ประจําปF พ.ศ.2559 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปF พ.ศ.2560 

เลขานุการสภาฯ  -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
  

3.1.8 การขออนุมัติแก�ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ2าย โครงการก2อสร�าง
วางท2อ คสล. บ�านสันทรายยาว หมู2ท่ี 12 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี -การขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย โครงการก�อสร�างวางท�อ 

คสล. บ�านสันทรายยาว หมู�ท่ี 12 
ด�วยเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยได�ตั้งงบประมาณตามโครงการก�อสร�างวางท�อ คสล. 
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บ�านสันทรายยาว หมู�ท่ี 12 ไว�ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ซ่ึงมีความจําเปSนต�องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  จึงขออนุมัติแก�ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
ประเภทค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก�อสร�างวางท�อ คสล. บ�านสันทรายยาว    หมู�ท่ี 12 จํานวน  250,000  บาท 
คําช้ีแจงเดิม 
เพ่ือเปSนค�าก�อสร�างวางท�อ  คสล. บ�านสันทรายยาว หมู�ท่ี  12  โดยทําการวางท�อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส�น

ผ�านศูนย�กลาง 0.80 เมตร  จํานวน 82 ท�อน และท�อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง 0.40 เมตร จํานวน 3 
ท�อน พร�อมบ�อพักน้ํา คสล. จํานวน 8 บ�อ ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย  จุดเริ่มต�นโครงการต�อกับท�อ คสล. เดิม (บ�าน
นายประสิทธิ์  สุวรรณมณี) ไปจนสิ้นสุดระยะทาง 82 เมตร หรือท่ี พิกัด UTM 47 Q 0580072   2193988 Datum 
Line WGS 84 ถึงท่ีพิกัด UTM 47 Q 0580144   2194030 Datum Line WGS 84 

คําช้ีแจงใหม2 
เพ่ือเปSนค�าก�อสร�างวางท�อ  คสล. บ�านสันทรายยาว หมู�ท่ี  12  โดยทําการวางท�อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส�น

ผ�านศูนย�กลาง 0.80 เมตร  จํานวน 71 ท�อน และท�อ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง 0.40 เมตร จํานวน 3 
ท�อน พร�อมบ�อพักน้ํา คสล. จํานวน 7 บ�อ ตามแบบ ทต.ปDาอ�อดอนชัย  จุดเริ่มต�นโครงการต�อกับท�อ คสล. เดิม (บ�าน
นายประสิทธิ์  สุวรรณมณี) ไปจนสิ้นสุดระยะทาง 71 เมตร หรือท่ี พิกัด UTM 47 Q 0580072   2193988 Datum 
Line WGS 84 ถึงท่ีพิกัด UTM 47 Q 0580133   2194024 Datum Line WGS 84 

 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2541  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543  ข�อ  29  การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง  ให�
เปSนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน   
 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
นายจํารัส ทองคํา -อยากให�ท�านประธานสภาฯ และท�านรองนายกเทศมนตรีฯ ซ่ึงอาศัยอยู�บ�านสันทรายยาว 

ได�เข�าไปพูดคุยกับประชาชนหรือแม�กระท่ังทางฝDายปกครองในส�วนของบ�านสันทรายยาวว�า
จะมีการพิจารณาท�อ คสล.เดิม สมัยท่ียังเปSน อบต.ปรับปรุงให�สามารถใช�งานได� รถสามารถ
วิ่งบนท�อนี้ได� อยากให�คุยกันในส�วนของหมู�บ�านว�าจะพัฒนากันอย�างไร 

ประธานสภาฯ -ในส�วนของท�อเดิมเปSนท�อฝาปGดรถวิ่งผ�านไม�ได� ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา จะได�นําข�อมูล
ไปประชุมประชาคมหมู�บ�านต�อไป 

 -ขอเชิญท�านนายกเทศมนตรีฯ ได�ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -ขอขอบคุณสําหรับข�อท�วงติงของนายจํารัส ทองคํา  ในส�วนของฝDายบริหารได�หารือกันว�า

ขณะนี้ยังวางท�อได�ไม�เต็มพ้ืนท่ีจริงๆแล�วอยากวางท�อไปจนถึงบริเวณสี่แยกถ�าวางท�อไป
จนถึงสี่แยกแล�วในอนาคตคงจะต�องมีการปรับปรุงในส�วนของตัวยูมีฝาปGดค�อนข�างจะบาง มี
แผนงานอยู� 2 แผน คือ ขยายถนนคอนกรีตให�เต็มพ้ืนท่ีถึงขอบร�องตัวยูเสริมฝาปGดให�มี 
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ความหนาเพ่ือรองรับน้ําหนักรถได� ป=จจุบันได�แก�ไขป=ญหาโดยการเสริมหินปนดินสองไหล�ทาง
บริเวณร�องตัวยูอาจจะยุบตัวลงไปบ�าง คงจะมีโอกาสได�เพ่ิมหินปนดินในโอกาสต�อไป 

ประธานสภาฯ  -สมาชิกฯท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  เม่ือไม�มีท�านใดเพ่ิมเติม จะขอมติข�อ 3.1.8 การขอ
อนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย โครงการก�อสร�างวางท�อ คสล. บ�าน
สันทรายยาว หมู�ท่ี 12 

เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ -นับองค�ประชุมแล�ว มีจํานวน 11 ท�าน 
 -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
    -ไม�เห็นชอบ  – เสียง 
    -งดออกเสียง 1 เสียง ได�แก� ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรีฯ 1.กองสาธารณสุข ได�จัดทําร�างข�อกําหนดท�องถ่ิน จํานวน 3 เรื่อง เพ่ือจะตราเปSนเทศ

บัญญัติเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  ได�แก� (1) การติดต้ังบ�อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 
พ.ศ.2559   (2) เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ.2559  (3) เรื่อง การควบคุมแหล�ง
เพาะพันธุ�ยุงลาย พ.ศ.2559 การดําเนินการอยู�ในระหว�างการประชาพิจารณ�หมู�บ�านเพ่ือ
สํารวจและรับฟ=งป=ญหา  โดยเทศบาลฯ ได�แต�งต้ังคณะกรรมการสํารวจป=ญหาและยกร�าง
ข�อกําหนดท�องถ่ิน จึงแจ�งให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�รับทราบ 

 2.เทศบาลฯมีแนวทางท่ีจะปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
โดยแยกออกเปSน 2 เรื่องเปSนการเฉพาะ คือ (1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย 
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559  และ (2) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย เรื่อง 
การกําจัดมูลฝอย พ.ศ.2559  นําเรียนให�สมาชิกสภาฯ ได�ทราบเบ้ืองต�น หากผ�านประชา
พิจารณ�แล�วจะได�นําเข�าท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือให�ความเห็นชอบต�อไป 

 3.ขอเชิญสมาชิกสภาฯเข�าร�วมการอบรมอาสาสมัครปQองกันไฟปDาตําบลปDาอ�อดอนชัย ใน
วันท่ี 29 กุมภาพันธ� 2559 เวลา 09.00 น. เปSนต�นไป   

 4. ประกาศเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย เรื่อง การแต�งต้ังคณะกรรมการแก�ไขป=ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชน ซ่ึงได�ประกาศฯไปเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงคณะกรรมการในด�านต�างๆ จึงยกเลิกประกาศฯดังกล�าวและใช�ประกาศนี้แทน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายบันทึกการประชุมฯ) 

 5.ทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง ส�งมอบบ�อบาดาลและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�อง โครงการ
พัฒนาแหล�งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแล�ง บ�านสันมะหลอด หมู�ท่ี 2 
สําหรับการส�งมอบชุดแหล�งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจําปF 2558  พัสดุครุภัณฑ�
ประกอบด�วย 

 1.บ�อน้ําบาดาล ขนาด 150 ม.ม. ชนิดเหล็กอาบสังกะสี จํานวน 1 บ�อ 
 2.เครื่องสูบน้ําบาดาลแบบเทอร�ไบน� (Turbine Pumps) พร�อมอุปกรณ�ติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 
 3.ชุดอุปกรณ�จ�ายน้ํา   
  3.1 ท�อพีวีซีแข็ง ขนาด 2.5 นิ้ว  จํานวน  1 ชุด 
  3.2 สายส�งน้ําไนล�อน ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 100 ม. จํานวน 2 ม�วน 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายบันทึกการประชุมสภาฯ) 

/-16-นายบัญญัติ ป=นอินทร�… 



- 16 - 
 

นายบัญญัติ ป=นอินทร� 1.ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพผู�สูงอายุเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  ขณะนี้
โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงรายได�เปGดศูนย�พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพผู�สูงอายุเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย ซ่ึงเปSนไปตาม
พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องของการดูแลผู�สูงอายุ ได�แต�งต้ังและรวบรวม
คณะทํางานท่ีจะขับเคลื่อนศูนย�ฯท่ีจะเติบโตต�อ�ไป  ณ วันนี้ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย ได�ทําเปSนบัญญัติ 10 ประการเพ่ือให�ศูนย�ฯเข�มแข็ง   
ประเด็นหลักๆ คือสร�างคณะทํางานขับเคลื่อนศูนย�ฯ ซ่ึงจะมีโครงการตามมาอีก 6 โครงการ  
(1)โครงการเสริมพลังภูมิป=ญญาผู�สูงอายุ  (2)โครงการผู�สูงวัยใส�ใจลูกหลาน  (3)โครงการวัน
สูงอายุแห�งชาติ  (4)โครงการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าสู�วัยสูงวัย  (5)โครงการโรงเรียน
ผู�สูงอายุ  (6)โครงการปรับสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมกับผู�สูงอายุ  ณ  วันนี้จะต�องส�งรายชื่อ
ตัวแทนสมาชิกสภาฯบางส�วนเปSนคณะกรรมการร�วม 

 2.รายงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ป=จจุบันมีสมาชิกจํานวน 283 คน มีเงินกองทุน 50,000 
กว�าบาท  และคณะกรรมการกองทุนคณะเดิมจะได�โอนเงินมาให�ในเดือนเมษายนนี้  ตาม
นโยบายของรัฐบาลกองทุนสวัสดิการชุมชนจะต�องมีทุกตําบล  เพราะฉะนั้นกองทุนฯจะต�อง
เดินหน�าต�อไปและมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนลําดับต�อไปคือการเชิญชวนผู�นําหมู�บ�านให�เข�าร�วมเปSน
สมาชิก เพ่ือท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลฯและจากพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย ตามเง่ือนไขการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกกองทุนฯ 

นายจินดา สัตนาโค 1. ตามท่ีได�รับมอบหมายจากท�านนายกเทศมนตรีฯ ให�ดูแลส�วนงานของฝDายปQองกันและ
งานของสํานักปลัดบางส�วน  เม่ือเดือนมกราคมท่ีผ�านมาได�มีหนังสือร�องเรียนขอความ
ช�วยเหลือน้ําอุปโภคบริโภค ของพ้ืนท่ีบ�านปุยคํา หมู�ท่ี 14  ได�ทําหนังสือขอความช�วยเหลือ
ไปยังศูนย�ดํารงธรรมจังหวัด  ซ่ึงคณะผู�บริหารก็ได�ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให�ความ
ช�วยเหลือ และได�เข�าไปสอบถามข�อเท็จจริงทราบว�าการจัดส�งน้ําไม�ถูกระบบ จึงได�
ดําเนินการแก�ไขป=ญหาโดยการจัดเวรในการสูบน้ํา และจัดทําทะเบียนฐานถังน้ํา บ�านปุยคํา
ท่ีมีอยู�ในป=จจุบัน 18 ถังแต�ละถังมีหมายเลขกํากับเพ่ือให�ชาวบ�านท่ีร�องขอน้ําจะได�แจ�งให�
เทศบาลทราบว�าถังน้ําใบท่ีเท�าไหร�จะได�บรรทุกน้ําไปแก�ไขป=ญหาได�ตรงจุด  อีกส�วนหนึ่งคือ
การกําหนดตารางส�งน้ํา หมู�บ�านท่ีประสบป=ญหาภัยแล�ง มี 2 หมู� คือ   หมู�ท่ี 14,21  เปSน
การแก�ไขป=ญหาในระยะสั้น  ส�วนการแก�ไขป=ญหาระยะยาว เม่ือวันท่ี 15 มกราคม ท่ีผ�านมา 
ผบ.ทอ.ได�เข�ามาเยี่ยมเยือนในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 16 และ ผบ.ทอ.ได�ไปปรึกษากับท�านผู�ว�าราชการ
จังหวัดๆ ได�ประสานมายังอําเภอฯ ให�อําเภอฯประสานมายังเทศบาลให�สํารวจพ้ืนท่ีสําหรับ
ท่ีจะจัดทําอ�างเก็บน้ํา จึงได�เข�าไปสํารวจพ้ืนท่ี กําหนดไว� 3 จุด คือ บ�านดงเจริญ หมู�ท่ี 17  
ห�วยปู และห�วยเกw หมู�ท่ี 14 ได�ส�งหนังสือไปยังสํานักงานชลประทาน ท่ี 2 จังหวัดลําปาง  
เพ่ือขอความอนุเคราะห�ช�างให�มาดําเนินการประมาณการ เพ่ือแนบโครงการส�งไปยังจังหวัด
ตามดําริของท�านผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงรายท่ีจะให�งบประมาณในการสร�างอ�างเก็บน้ํา  แต�
ไม�ทราบว�าสํานักงานชลประทาน ท่ี 2 จังหวัดลําปางจะจัดส�งช�างมาประมาณการได�เม่ือไหร� 

 2. ศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านการเกษตร ขณะนี้ได�ดําเนินการจัดต้ังศูนย�อนุรักษ�วิถีชาวนา
ไทย พ้ืนท่ีดําเนินการอยู�ท่ีบ�านสันกลาง หมู�ท่ี 13 เปSนพ้ืนท่ีของคณะกรรมการศูนย�ฯ มีพ้ืนท่ี 
จํานวน 4 ไร� อยู�ในระหว�างจัดเตรียมพ้ืนท่ี คาดว�าประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 จะได�
เปGดศูนย�อย�างเปSนทางการ  สืบเนื่องมาจากเม่ือเดือนมกราคมท่ีผ�านมา นางวาสนา บําเพ็ญ
อยู� ตําแหน�ง นักวิชาการเกษตร ได�พาสมาชิกศูนย�ไปทัศนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดเชียงใหม� 
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 ไปดูชาวไทยใหญ�ทํานาให�ดู ซ่ึงขนาดของพ้ืนท่ีนาประมาณขนาดเท�าห�องประชุมนี้เสียค�าเข�า
ชม 1,000 บาท ซ่ึงหากขายข�าวคงจะไม�ได�ในราคา 1,000 บาทเปSนรายได�ท่ีดีให�กับกลุ�ม จึง
เปSนต�นแบบเม่ือคิดถึงนักท�องเท่ียวมาเท่ียววัดร�องขุ�น โยงสายปDายแวะมาท่ีโรงเรียนชาวนา
ของเรา  เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ� ท่ีผ�านมาก็ได�รับข�อแนะนําจากหลายๆ หน�วยงานไม�ว�าจะ
เปSนท�านผู�อํานวยการศูนย�วิจัยพืชสวน นักวิชาการศูนย�ส�งเสริมฯ ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
ส�วนของวัดร�องขุ�นได�ให�คําแนะนําหลายอย�างเปSนแนวทางท่ีดีท่ีจะได�ริเริ่มส�วนของศูนย�
อนุรักษ�วิถีชาวนาไทย อีกส�วนหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�เทคโนโลยีการเกษตรการใช�พลังงาน
แสงอาทิตย�ในการสูบน้ํา ได�ประสานไปยังกองช�างให�เจ�าหน�าท่ีออกไปสํารวจแผงโซล�าเซลท่ี
เคยมอบให�กับชาวบ�านเม่ือหลายปFท่ีผ�านมาไม�ทราบว�ายังคงมีอยู�หรือเปล�า เพ่ือเปSนการลด
ต�นทุนและเปSนต�นแบบในการใช�พลังงานแสงอาทิตย�ในการสูบน้ํา 

ประธานสภาฯ -วันนี้ได�เข�าร�วมประชุมประชาคม หมู�ท่ี 10 ได�รับการร�องเรียน น้ําเสียจากตําบลแม�กรณ� 
หมู�ท่ี 10,11 ได�รับผลกระทบน้ําเสียจากบริษัท เชียงรายโฟร�เซ�นฟูxด ตําบลแม�กรณ� แอบ
ปล�อยน้ําเสียตอนกลางคืน ฝากท�านนายกเทศมนตรีฯ ได�ประสานไปยังคณะผู�บริหาร อบต.
แม�กรณ�ด�วย 

นางอรุณรัศมี คําภูแก�ว -สืบเนื่องจากวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2559 ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย ได�
ขอใช�สนามกีฬากลางในการจัดการแข�งขันกีฬา ในฐานะลูกศิษย�ของมหาวิทยาลัยฯ 
ขอขอบพระคุณเปSนอย�างสูงท่ีให�การอนุเคราะห�ใช�สถานท่ี 

  -เสนอการจัดระเบียบในการขอใช�สนามกีฬากลาง เพ่ือความเปSนระเบียบเรียบร�อยไม�ให�เกิด
ป=ญหาตามมา 

 -ตามท่ีได�ออกประชุมประชามคม มีชาวบ�านสอบถามเรื่องไฟส�องสว�าง จุดเดิมๆ ได�แก� หมู�ท่ี 
8 ทางโค�งหน�าหอพักบ�านชมภู ,หมู�ท่ี 10 ซอย 8 หน�า อบต.เดิม  น�าจะชี้แจงให�ผู�นําหมู�บ�าน
เพ่ือท่ีจะได�แจ�งให�ชาวบ�านทราบด�วยว�าการติดไฟส�องสว�างจะติดเสาเว�นเสา เนื่องจากถูก
ชาวบ�านถามเปSนประจําเม่ือเจอหน�ากันว�าขอแล�วทุกปFๆทําไมไม�ได� 

นายยุทธพงศ� ไวยะกา -ตามท่ีฝDายบริหารได�ให�สมาชิกสภาฯไปประสานงานกับผู�ใหญ�บ�าน หมู�ท่ี 13 และหมู�ท่ี 4 
เรื่องการขยายสะพานข�ามคลองชลประทาน ว�าดําเนินการไปถึงไหนแล�วขอให�เร�งดําเนินการ
ด�วยเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ�อย 

นายกเทศมนตรีฯ -สําหรับสะพานบริเวณโรงเรียน ทางเทศบาลฯมีแผนการ คือ เทศบาลฯ ได�รับหนังสือจาก
ผู�ใหญ�บ�านเรียบร�อยแล�ว อยู�ในระหว�างการออกแบบประมาณการ ลําดับต�อไปคือการขอ
อนุญาตตามข้ันตอนของกรมชลประทาน  สะพานนี้อยู�ในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานแม�ลาว  

 น�าจะใช�งบประมาณเหลือจ�ายของปFงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอความร�วมมือท�านสมาชิก
สภาฯ ได�ประชาสัมพันธ�ให�ชาวบ�านได�ทราบด�วย 

นางสมพินธุ� กิติยศ 1.ขอสอบถามการสร�างไหล�ทาง คสล.ของหมู�ท่ี 14 ทางผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 14 ได�สอบถามมา
ว�า ตามท่ีได�ประมาณการสร�างไหล�ทาง คสล. ครั้งแรกได�ประมาณการว�าจะเลยโรงเรียน 
งบประมาณ 450,000 บาท  แต�เม่ือก�อสร�างจริงๆ กลับไม�ถึงโรงเรียน ไม�ทราบว�าเพราะเหตุ
ใด 

 2.ถนนของหมู�ท่ี 3 ซอย 8 จะมีน้ําขังทุปF แก�ป=ญหาทุกปFโดยการเสริมถนนทุกปF ขนาดถนน 
2 เมตร ยาว 30 เมตร  
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 3.การติดกระจกโค�งตามทางแยกต�างๆ ได�ขอไปหลายครั้งแล�ว หลายหมู�บ�านก็ทวงถามมา
เหมือนกัน ช�วยดูแลด�วย 

นายกเทศมนตรีฯๆ 1.การขยายถนน หมู�ท่ี 14 บ�านปุยคํา ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัยมี
รายละเอียดว�าเปSนการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านปุยคํา หมู�ท่ี 14 โดยทําการ
ก�อสร�างเสริมไหล�ทาง กว�าง 0.50 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ข�างทาง 
พร�อมทางเชื่อมขนาดกว�าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร หรือพ้ืนท่ีเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 665 ตาราง
เมตรและทําการติดต้ังราวเหล็กกันตกบริเวณท�อลอดเหลี่ยมความยาว 6 เมตร จํานวน 2 
ข�างทาง จุดเริ่มต�นจากปากทางเข�าหมู�บ�านปุยคําไปจนสิ้นสุดระยะทาง 595 เมตร  การส�ง
มอบงานกองช�างต�องไปตรวจสอบว�าครบ 595 เมตรหรือเปล�า 

 2.ถนนของหมู�ท่ี 3 ซอย 8 ตามท่ีได�วางแผนกันไว�ท้ังฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯว�า ใน
ระหว�าง 4 ปFท่ีดํารงตําแหน�งการจัดสรรงบประมาณมีแนวทางว�าจะเฉลี่ยให�ใกล�เคียงกันทุก
หมู�บ�าน หากมีโอกาสได�ทํางบประมาณอีกปF ก็คงจะได�เกลี่ยในส�วนของแต�ละหมู�บ�านว�าต�อง
ได�เท�าๆกัน 

 3.กระจกโค�ง เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด กระจกโค�งท่ีติดต้ังไปแล�วนั้นทําด�วยพลาสติก
เคลือบโลหะ จะมีราคาถูกกว�ากระจกจริงมาก ขอรับไว�พิจารณาในโอกาสต�อ�ไป 

ประธานสภาฯ -อายุงานของกระจกโค�งพลาสติกเคลือบโลหะ อายุการใช�งาน 2 ปF ทุกจุดท่ีติดต้ังไปมีป=ญหา
เหมือนกันหมด 

นายจํารัส ทองคํา 1.สะพานคลองชลประทานระหว�างหมู�ท่ี 13 กับหมู�ท่ี 4 เข�าใจว�าจะดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ในช�วงท่ีอยู�ในวาระ และอีกแห�งคือบ�านปDาอ�อ ในการขยายสะพาน  

 2.การขยายเส�นทางช�วงต้ังแต�ตลาดสันมะนะไปสิ้นสุดระยะทางประมาณ 100 กว�าเมตร ได�
ชี้แจงกับประชาชนและผู�ใหญ�บ�านในวันประชุมประชาคมว�าให�ผู�ใหญ�บ�านทําความเข�าใจ 
บริเวณหน�าบ�านอาจมีสิ่งกีดขวาง เช�น ต�นไม� กระถางดอกไม� ให�รีบดําเนินการปรับบริเวณ
หน�าบ�านเตรียมไว�ในส�วนรายละเอียดก็คงจะเขียนโครงการมาเสนออีกครั้ง  การขยายไหล�
ทางตลอดเส�นทางระหว�างเส�นทางวัดร�องขุ�นถึงปากทางหนองแสล�บถึงแม�ไม�มีงบประมาณ
น�าจะเปSนอีกเส�นทางหนึ่งท่ีจะต�องดําเนินการโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน�วยงานอ่ืนท่ีมีงบประมาณท่ีจะสนับสนุนงบประมาณส�วนนี้ได�เราต�องรีบดําเนินการ  อีก
ส�วนหนึ่งได�มีผู�ใหญ�บ�านฝากเรื่องต�างๆผ�านสมาชิกสภาฯ มายังเทศบาล จริงๆแล�ว
ผู�ใหญ�บ�านน�าจะแจ�งตรงมายังเทศบาลฯไม�ต�องผ�านสมาชิกสภาฯ จึงขอฝากพ่ีน�องสมาชิก
สภาฯทุกท�านด�วยว�าหากผู�ใหญ�บ�านฝากเรื่องต�างๆผ�านสมาชิกสภาฯอยากให�สมาชิกสภาฯ
ได�ให�เบอร�โทรศัพท�ผู�บริหารไปเลย หากฝากไปฝากมาเกรงว�าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได� 

 3. เสนอให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายของเทศบาล ได�รวบรวมข�อบังคับตําบล ข�อบัญญัติ
ตําบล หรือแม�กระท่ังเทศบัญญัติท่ีไม�เก่ียวกับงบประมาณท่ีเก่ียวข�องกับประชาชนในด�าน
ต�างๆ เพ่ือให�สมาชิกได�รับทราบว�ามีกฎหมายในท�องถ่ินอะไรบ�าง 

นายสมพบ มณีคํา 1.เรื่องไฟฟQาไม�เพียงพอ ท่ีรับทราบมามีไฟฟQาไม�เพียงพอไฟตก มีหมู�ท่ี 14 และหมู�ท่ี 21 
ผู�ใหญ�บ�านได�มีหนังสือแจ�งมายังเทศบาลฯแล�ว น�าจะเปSนการเพ่ิมหม�อแปลงท้ัง 2 หมู�บ�าน 
หากกระแสไฟฟQาเพียงพอการดึงน้ําบ�อน้ําบาดาลท่ีขุดเจาะไว�แล�วก็จะเปSนการแบ�งเบาภาระ
ของเทศบาลฯได�อีกทางหนึ่ง  ได�ไปสํารวจพร�อมกับหัวหน�าไฟฟQาและฝDายบริหาร ของหมู�ท่ี 
14 ไม�ทราบว�าได�ดําเนินการไปถึงไหนแล�ว 
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   2.สอบถามเรื่องการสํารวจหินคลุกจะสํารวจเม่ือไหร� 
 3.การต�อเติมอาคารอเนกประสงค� หมู�ท่ี 10 และหมู�ท่ี 17 งบประมาณไม�เพียงพอเก่ียวกับ

การ     เทคอนกรีต จึงอยากได�หินคลุกไปเสริมกับท่ีต�อเติมอาคาร 
 4.ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 5 ฝากถามเก่ียวกับการถมดินในฌาปนสถานหมู�ท่ี 5 
เลขานุการสภาฯ 1.ไฟก่ิงบ�านริมลาวฝากทวงถามมา 
 2.การลงหินคลุก หมู�ท่ี 1 บริเวณหน�าศาลาท่ีมีหลุมซ่ึงได�รับปากว�าจะดําเนินการให�ผ�าน

มาแล�ว 1 ปF 
นายกเทศมนตรีฯ 1.ไฟฟQาหมู�ท่ี 14,21 ได�ประสานไปยังไฟฟQาแม�ลาว ได�แนะนําไว� 2 แนวทาง คือ หมู�บ�านทํา

หนังสือมายังเทศบาลผ�านไปยังการไฟฟQา จะใช�งบประมาณของเทศบาล หรือหมู�บ�านทํา
หนังสือตรงไปยังการไฟฟQา จะใช�งบประมาณของการไฟฟQา  ในส�วนของหมู�ท่ี 14 ได�แจ�งให�
ผู�ใหญ�บ�านทําหนังสือไปยังการไฟฟQาแล�ว 

 2.หินปนดิน ได�ให�นโยบายกับนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ว�าให�วางแผนกับ
กองช�างในการสํารวจและประมาณการ 

 3.การถมดิน ของฌาปนสถานหมู�ท่ี 5 อยู�ระหว�างปรึกษาหารือกับกองช�างว�าจะทําอย�างไร 
 4.ไฟก่ิงหมู�ท่ี 3 อยู�ในแผนแล�วจะดําเนินการให� 
ประธานสภาฯ -พอสมควรแก�เวลา ขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุม 

เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 
 
 
                                            คนึงนิตย�  พรมมินทร�     
            (นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย 
                                                                             ผู�บันทึกประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ�อดอนชัย  ได�ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปF 2559 วันศุกร� ท่ี 26 กุมภาพันธ� 2559  เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2559  บันทึกได�ครบถ�วน
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              ยุทธพงศ�  ไวยะกา 
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
 
 

    พรศักด์ิ  ไชยชมภู 
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
 
 

             ไพฑูรย�  สุวรรณทา 
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  
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